



กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ  
วันที่ 14 ต.ค. 2559  
เวลา 13.44 น. โทร. 02-015-1353

ไทยพาณิชย์ SCB

กองกิจการนิสิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  
รับที่ 4436  
วันที่ 14 ต.ค. 2559  
เวลา 16.20

ที่ สสท.591041

วันที่ 28 กรกฎาคม 2559

เรื่อง ขอเรียนเชิญสมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน"  
ในโครงการ "กล้าใหม่...ไม่ผู้" ปี 2559

เรียน ท่านอาจารย์ที่ปรึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือเข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน

ตามที่ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ได้จัดให้มีการแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...ไม่ผู้" ขึ้นต่อเนื่อง ปีนี้เป็นปีที่ 11 มีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาและส่งเสริมการเรียนรู้ของเยาวชนไทย โดยการเปิดเวทีโอกาสให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังให้เกิดจิตอาสา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และระดับอุดมศึกษา

ทั้งนี้ การแข่งขันสำหรับนิสิตนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา จะเป็นการแข่งขันโครงการสร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งผู้ร่วมทีมต้องประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า) โดยมีหลักการเพื่อให้ นิสิตนักศึกษานำความรู้จากห้องเรียนมาคิดสร้างสรรค์จัดทำโครงการ เพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงสถาบันการศึกษาของตน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม ศิลปวัฒนธรรม และสามารถบูรณาการการเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงของตนเอง ซึ่งรางวัลด้วยพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี รางวัลทุนการศึกษาสำหรับทีม นิสิตนักศึกษา เงินรางวัลสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษาและสถาบันการศึกษา มูลค่ารวมทั้งสิ้น 1.365 ล้านบาท

ในโอกาสนี้ ธนาคารจึงเรียนมาเพื่อขอเชิญสถาบันการศึกษาของท่านจัดส่งทีม นิสิตนักศึกษา สมัครเข้าร่วมการแข่งขันโครงการสร้างสรรค์ชุมชน ซึ่งจะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ จนถึงวันที่ 20 กันยายน 2559 ทั้งนี้ โดยธนาคารหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับการพิจารณาและสนับสนุนจากท่าน

ไว้ยง วัฒนปิติ

- เพื่อโปรดทราบ เห็นควรแจ้งภาควิชาและ

ชมรมฯ

อึ้งกมล  
15 ก.ย. 59

ดำเนินการตามเสนอ

นย  
15 ก.ย. 59

ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Web-site: [www.scbchallenge.com](http://www.scbchallenge.com)

หรือสอบถามที่ โครงการ "กล้าใหม่...ไม่ผู้"

โทรศัพท์: 087-695-4050, 02-015-1353 โทรสาร: 02-015-1350

ขอแสดงความนับถือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

(นางสาวอารยา อุไรรัต)

รองผู้จัดการใหญ่

กิจกรรมเพื่อสังคมและสื่อสารองค์กร

ไว้ยง วัฒนปิติ ภาควิชา

พจนานุกรมศัพท์

วศร. ด่วน อีกด้วย

นย  
14 ก.ย. 59

14 ก.ย. 59

# กล้าใหม่ ไฟรู้

ภูมิใจ ภูมิใจไทย ปี ๖๖



## คู่มือ

การแข่งขันโครงการ "กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน" ระดับอุดมศึกษา  
โครงการ "กล้าใหม่...ไฟรู้" ปี 2559  
ซึ่งด้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

# รวมพลเด็กไทย ร่วมพลังสร้าง “ภูมิใจ ภูมิไทย”

## ที่มา

จากการที่คณะกรรมการธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ตระหนักถึงความรับผิดชอบต่อสังคมในการที่จะเป็นองค์กรธุรกิจที่เป็นแบบอย่างที่ดีและมีความตั้งใจจริงที่จะมีส่วนร่วมต่อสังคมโดยการช่วยวางรากฐานของชุมชนและสังคมให้มีความเข้มแข็ง โดยธนาคารเชื่อมั่นว่าแนวทางหนึ่งที่จะทำให้บรรลุเป้าหมาย คือการพัฒนาเยาวชนและส่งเสริมการเรียนรู้ การส่งเสริมแนวคิดความรับผิดชอบต่อสังคมผ่านเครือข่ายจิตอาสา รวมไปถึงการส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม

โครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” เป็นหนึ่งในโครงการด้านการพัฒนาเยาวชนที่ธนาคารริเริ่มขึ้นตั้งแต่ปี 2549 ซึ่งตรงกับวาระที่ธนาคารดำเนินธุรกิจมาครบ 100 ปี เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนทุกระดับการศึกษาได้แสดงศักยภาพ เพิ่มพูนทักษะความรู้ แสดงออกซึ่งความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการทำงานเป็นทีม และปลูกฝังให้เกิดจิตอาสา ผ่านกิจกรรมการแข่งขันที่เหมาะสมกับแต่ละช่วงชั้นเรียนและช่วงวัย ได้แก่ ระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษา และ ระดับอุดมศึกษา

## หลักการและเหตุผล

การแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ในระดับอุดมศึกษา เป็นโครงการที่ธนาคาร มุ่งหวังให้นิสิตนักศึกษา นำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาในสถาบันการศึกษามาคิดสร้างสรรค์ จัดทำเป็นแผนการดำเนินงานและกิจกรรมเพื่อประโยชน์ของคนในชุมชนที่อยู่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษาของตน ไม่ว่าจะเป็นทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต สิ่งแวดล้อม และสามารถบูรณาการการเรียนรู้และประสบการณ์จากการเข้าร่วมโครงการไปประยุกต์ใช้ในชีวิตการทำงานจริงของตนเอง ตลอดจนได้มีโอกาสสร้างสัมพันธ์ภาพและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ระหว่างเพื่อนนิสิตนักศึกษา ทั้งจากสถาบันการศึกษาเดียวกันและต่างสถาบันการศึกษา เพื่อโอกาสในการรวมตัวกันเป็นเครือข่ายเพื่อการทำความดีร่วมกันในอนาคต และสร้างประโยชน์ให้กับสังคมในระยะยาว

## วัตถุประสงค์

1. เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาในการประยุกต์ใช้ความรู้จากห้องเรียนมาปฏิบัติจริงก่อนเข้าสู่ชีวิตการทำงาน และปลูกฝังให้นิสิตนักศึกษา รู้จักถึงการริเริ่ม สร้างสรรค์ เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นให้กับสังคมและส่วนรวม (Change Agent for Our Society)
2. เพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์เป็นตัวแทนในการถ่ายทอดและขยายองค์ความรู้สู่นิสิตนักศึกษาและสู่สังคม
3. เพื่อประโยชน์กับชุมชนกลุ่มเป้าหมาย ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านไม่ว่าจะเป็นด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต

## หลักเกณฑ์การสมัครเข้าแข่งขัน

1. สมาชิกของทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันต้องประกอบด้วยนิสิตนักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) หรือเทียบเท่าเท่านั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นคณะหรือสาขาภาควิชาเดียวกันและไม่จำกัดชั้นปี
2. แต่ละสถาบันการศึกษาสามารถส่งโครงการ (Project) เข้าแข่งขันได้ไม่จำกัดจำนวน และแต่ละทีมสามารถมีสมาชิกในการดำเนินกิจกรรมของโครงการที่นำเสนอได้ไม่จำกัดจำนวนสมาชิก
3. แต่ละทีมต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษาอย่างน้อย 1 ท่าน โดยอาจารย์ที่ปรึกษาดังกล่าวจะต้องมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำของสถาบันการศึกษานั้นๆ
4. ทีมที่สมัครเข้าร่วมแข่งขันสามารถ Download ใบสมัคร การแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ปี 2559 ได้ที่ Web-site: [www.scbchallenge.com](http://www.scbchallenge.com) และนำส่งเอกสารที่มีรายละเอียดครบถ้วน มายัง

โครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน” ตู้ ปณ. 1117  
ปณฝ. เพชรบุรีตัดใหม่ กรุงเทพฯ 10311  
หรือที่ e-mail address: [sobchallenge@scb.co.th](mailto:sobchallenge@scb.co.th) ภายในวันที่ 20 กันยายน 2559

หมายเหตุ: ในช่วงเวลาที่แข่งขัน ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ให้ทีมนิสิตนักศึกษาสามารถรับทุนดำเนินงานโครงการกับโครงการ “กล้าใหม่...ใฝ่รู้” เพียงแห่งเดียว โดยหากพบว่าทีมใดรับทุนดำเนินงานโครงการจากการแข่งขันขององค์กรอื่นธนาคารจะขอตัดสิทธิ์ทีมนี้จากการแข่งขัน

## ลักษณะโครงการ

1. โครงการที่นิสิตนักศึกษาสงเคราะห์ร่วมแข่งขันต้องเป็นโครงการที่เป็นความต้องการของชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งอาจอยู่ในท้องถิ่นชนบท หรือเขตเมืองก็ได้ แต่ควรตั้งอยู่ไม่ไกลจากสถาบันการศึกษานั้นๆ เพื่อความสะดวกในการลงพื้นที่ดำเนินกิจกรรมตามแผนโครงการ
2. เป็นโครงการที่นิสิตนักศึกษานำความรู้ที่เป็นทฤษฎีและประสบการณ์จากการศึกษาในสาขาที่เรียนมาคิดสร้างสรรค์ จัดทำเป็นแผนการดำเนินงาน และกิจกรรมเพื่อประโยชน์ร่วมกันของคนในชุมชนทางด้านเศรษฐกิจ สังคม คุณภาพชีวิต หรือสิ่งแวดล้อม ประการใดประการหนึ่ง หรือในลักษณะบูรณาการ
3. กิจกรรม และผลกระทบของโครงการจะต้องมีผลสืบเนื่องต่อไปในระยะยาว โดยต้องสามารถแสดงให้เห็นว่าหลังจากสิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานแล้ว ยังคงมีความต่อเนื่องของโครงการ โดยในที่สุดชุมชน/กลุ่มเป้าหมายสามารถที่จะดำเนินการด้วยตนเองต่อไปได้

## รูปแบบการแข่งขัน

### รอบคัดเลือกรอบที่ 1

- คณะกรรมการจะพิจารณาโครงการที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด และคัดเลือก 40 โครงการเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 และจะประกาศผลการคัดเลือกผ่าน Web-site: [www.scbchallenge.com](http://www.scbchallenge.com) โดยเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกโครงการของคณะกรรมการ ได้แก่ ความสมบูรณ์ และความเป็นไปได้ของแผนโครงการ ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ประโยชน์ต่อชุมชน/กลุ่มเป้าหมาย การมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง และความคุ้มค่าของการใช้งบประมาณ

### รอบคัดเลือกรอบที่ 2

- ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 40 ทีม จะต้องส่งตัวแทนทีมละ 3 คน มานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ (ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) คณะกรรมการจะคัดเลือก 20 โครงการเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 3
- หลังเสร็จสิ้นการนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการแล้ว ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน เข้าร่วมช่วยการเรียนรู้เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการเพื่อชุมชน” ที่ธนาคารจัดให้ (ระยะเวลา 2.5 วัน)

### รอบคัดเลือกรอบที่ 3

- ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกเข้าสู่รอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม จะได้รับงบประมาณทีมละ 75,000 บาท เพื่อนำไปดำเนินกิจกรรมตามโครงการที่นำเสนอ
- หลังจากดำเนินกิจกรรมตามโครงการไปแล้วประมาณ 2.5 เดือน ทุกทีมจะต้องส่งตัวแทนทีมละ 3 คน มานำเสนอความคืบหน้าการดำเนินโครงการต่อคณะกรรมการ (ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เพื่อรับคำแนะนำจากคณะกรรมการเรื่องการดำเนินโครงการ และบริหารจัดการโครงการ
- ระหว่างการดำเนินกิจกรรมตามโครงการ เจ้าหน้าที่โครงการจะไปตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่และติดตามผลการดำเนินโครงการ 2 ครั้ง โดยจะติดต่อประสานงานล่วงหน้ากับผู้ประสานงานของทุกทีม และจะเริ่มการตรวจเยี่ยมครั้งแรกประมาณเดือนธันวาคม 2559 ทั้งนี้รูปแบบการตรวจเยี่ยมโครงการในพื้นที่จะเป็นดังนี้
  - การนำเสนอรายละเอียดโครงการโดยทีมนิสิตนักศึกษา
  - เจ้าหน้าที่โครงการพูดคุยกับตัวแทนชุมชน/กลุ่มเป้าหมายเกี่ยวกับโครงการและทีมนิสิตนักศึกษา
  - เจ้าหน้าที่โครงการเยี่ยมชมพื้นที่ดำเนินโครงการเพื่อให้คำแนะนำต่อทีมนิสิตนักศึกษา

### รอบชิงชนะเลิศ

- ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ จำนวน 20 ทีม จะต้องส่งตัวแทนทีมละ 3 คน มานำเสนอรายงานสรุปโครงการตั้งแต่เริ่มโครงการจนถึงปัจจุบันต่อคณะกรรมการ (ทุกคนต้องมีส่วนร่วมในการนำเสนอ) ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กำหนด เพื่อชิงรางวัลชนะเลิศ รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง และรางวัลชมเชย 2 รางวัล
- หลังเสร็จสิ้นการนำเสนอรายงานสรุปโครงการต่อคณะกรรมการแล้ว ทีมนิสิตนักศึกษาที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ ทั้ง 20 ทีม ทีมละ 3 คน และอาจารย์ที่ปรึกษา 1 ท่าน จะต้องเข้าร่วมกิจกรรมสรุปการเรียนรู้จากโครงการที่ธนาคารจัดให้ (ระยะเวลา 1 วัน)

## กำหนดการแข่งขันโครงการ “กล้าใหม่...สร้างสรรค์ชุมชน”

20 กันยายน 2559	• สิ้นสุดการรับสมัครโครงการที่เข้าร่วมการแข่งขัน
3 ตุลาคม 2559	• ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 40 ทีม
19-21 ตุลาคม 2559	• ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 2 จำนวน 40 ทีม ส่งตัวแทนมานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ เพื่อคัดเลือก 20 ทีม เข้าสู่การแข่งขันรอบคัดเลือกรอบที่ 3 ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
21 ตุลาคม 2559	• ประกาศรายชื่อทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม
22-24 ตุลาคม 2559	• ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมค่ายการเรียนรู้เรื่อง “การบริหารจัดการโครงการเพื่อชุมชน” ณ ศูนย์ฝึกอบรมธนาคารไทยพาณิชย์ หาดตะพานร้อน จังหวัดชลบุรี
26-27 มกราคม 2560 (2.5 เดือน)	• ทีมที่ผ่านเข้ารอบคัดเลือกรอบที่ 3 จำนวน 20 ทีม ส่งตัวแทนมานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ และรับคำแนะนำเรื่อง การดำเนินโครงการและบริหารจัดการโครงการ จากคณะกรรมการ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
29-30 มีนาคม 2560 (2 เดือน)	• ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 20 ทีม ส่งตัวแทนมานำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการ ณ ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
31 มีนาคม 2560	• ทีมที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ จำนวน 20 ทีม เข้าร่วมกิจกรรมสรุปการเรียนรู้จากโครงการ • ประกาศผลการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ

### หมายเหตุ

- โครงการที่ได้รับรางวัลถือเป็นกรรมสิทธิ์ของธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
- ในความร่วมมือกิจกรรมการแข่งขันทุกครั้ง ธนาคารยินดีสนับสนุนค่าเดินทางตามระยะทางจากอำเภอที่ตั้งของสถาบันการศึกษา และที่พักทีมละ 2 ห้อง (จำนวนคืนตามความจำเป็น)
- วัน เวลาและสถานที่ในการจัดกิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลง โดยฝ่ายประสานงานโครงการจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
- ฝ่ายประสานงานโครงการจะแจ้งการนัดหมายทั้งหมดผ่านผู้ประสานงานแต่ละทีม

## รางวัล

### รางวัลชนะเลิศ

ถ้วยรางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  
เงินรางวัลมูลค่า 300,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา  
ทุนการศึกษาสำหรับทีมนิสิตนักศึกษา 300,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  
เงินรางวัลมูลค่า 50,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

### รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่ง

เงินรางวัลมูลค่า 150,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา  
ทุนการศึกษาสำหรับทีมนิสิตนักศึกษา 150,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  
เงินรางวัลมูลค่า 30,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

### รางวัลรองชนะเลิศอันดับสอง

เงินรางวัลมูลค่า 75,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา  
ทุนการศึกษาสำหรับทีมนิสิตนักศึกษา 75,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  
เงินรางวัลมูลค่า 15,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

### รางวัลชมเชย 2 รางวัล

เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 50,000 บาท สำหรับสถาบันการศึกษา  
ทุนการศึกษาสำหรับทีมนิสิตนักศึกษา รางวัลละ 50,000 บาท และใบประกาศเกียรติคุณ  
เงินรางวัลมูลค่ารางวัลละ 10,000 บาท สำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา

สอบถามรายละเอียด โครงการ “กล้าใหม่...โพธิ์”

โทรศัพท์: 02-015-1353, 087-698-4050 โทรสาร: 02-015-1350

e-mail address: scbchallenge@scb.co.th Web-site: www.scbchallenge.com